



ธนบัตรพลาสติก

เงินมีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจเฉกเช่นเดียวกับที่ล้อมีความสำคัญต่อเครื่องจักรกล การรับทราบประวัติความเป็นมาของเหรียญ ธนบัตร และบัตรเครดิต อาจทำให้เรามีความเคารพเงินทองมากขึ้นได้กระมัง

ประวัติศาสตร์บันทึกว่า เมื่อ 640 ปีก่อนคริสตกาล (หรือเกือบ 3,000 ปีก่อน) King Gyges แห่งอาณาจักร Lydia (ปัจจุบันอยู่ในตุรกี) เป็นผู้ออกเหรียญที่ประทับตราเป็นทางการเป็นครั้งแรกในโลก และใน ค.ศ. 650 จักรพรรดิจีน Yung Hue เป็นผู้เริ่มการใช้เงินที่เป็นกระดาษแทนเหรียญเป็นครั้งแรกในโลก

ค.ศ. 1659 Nicholas Vanacker เป็นผู้เขียนเช็คใบแรกของโลกโดยถอนเงินจากธนาคารอังกฤษ และใน ค.ศ. 1661 The Riksbank of Stockholm (สวีเดน) ออกธนบัตรใบแรกของโลก

ก่อนหน้านี้จะมีการใช้เงิน ไม่ว่าจะเหรียญหรือกระดาษมนุษย์ใช้อำพัน เกลือ ลูกปัด วัว เปลือกหอย ชนาก เป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนสิ่งของระหว่างกัน หลังจากพบว่าการแลกเปลี่ยนของกันไม่สะดวกเท่ากับมีสิ่งของเหล่านี้ที่ทั้งสองฝ่ายถือว่ามีค่าเป็นตัวกลางในการซื้อขาย ต่อมาเมื่อมีเหรียญโลหะและธนบัตรที่คนกลางเป็นผู้ผลิตออกมาให้ใช้ จึงยังสะดวกขึ้นและเป็นผลดีต่อการทำมาหากินของทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย

อีกประมาณ 260 ปีหลังจากมีการใช้ธนบัตรกันเป็นเรื่องเป็นราว บัตรเครดิตก็เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในโลกที่สหรัฐอเมริกา ในปี 1920

โรงแรม สถานีบริการน้ำมัน และต่อมาร้านค้าออกบัตรที่เรียกว่า Shopper's Plates ให้แก่ลูกค้าเพื่อซื้อสินค้าและบริการของกลุ่ม (ต้องจ่ายเงินซื้อการ์ดมาใช้)

ในปี 1950 บัตร Diners Club ก็เกิดขึ้น บัตรนี้ต่างจาก Shopper's Plates กล่าวคือเป็นบัตร "ซื้อเชื่อ" ของลูกค้าสำหรับภัตตาคาร 27 แห่งในนิวยอร์ก

50 ปีต่อมา จำนวนร้านค้าที่ยอมรับบัตรก็พุ่งขึ้นเป็นกว่าแปดล้านราย มีผู้ถือบัตรบริษัทนี้เกือบแปดล้านใบใน 200 ประเทศทั่วโลก

หลังจากบัตร Diners Club เกิดได้ไม่นาน American Express ก็เกิดตาม บัตรทั้งสองยอมให้ลูกค้า "ซื้อเชื่อ" ได้นานหนึ่งเดือน เมื่อครบเดือนก็ต้องจ่ายเงิน ในปี 1958 The Bank of America เป็นธนาคารแห่งแรกของโลกที่ออกบัตรโดยใช้เรียกชื่อว่า BankAmericard (เปลี่ยนชื่อเป็น VISA ในปี 1976) โดยลูกค้าสามารถชำระเงินเป็นบางส่วนเมื่อสิ้นเดือน ยอดที่เหลือก็เสมือนเป็นเงินกู้ ลูกค้าผ่อนชำระได้โดยคิดดอกเบี้ย ดังนั้น BankAmericard จึงเป็นบัตรเครดิตที่แท้จริงรายแรกของโลก

นับตั้งแต่นั้นมา ปรากฏการณ์แห่งความเป็นหนี้บัตรเครดิตก็เกิดขึ้นในโลก จะหนักหรือเบาที่ขึ้นอยู่กับ "อำนาจเหนือเงิน" ของแต่ละคน ☺